



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และแก้ไข
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์ นั้น

บัดนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับการ ประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๔๑๐๐๑	๖๔๒๐๐๐๐๑๔๑	นายสุรเชษฐ จินคง
๒	๖๔๑๐๐๒	๖๔๒๐๐๐๐๐๖๖	นางสาวอิงวรินทร์ นพอนนท์วรกุล
๓	๖๔๑๐๐๓	๖๔๒๐๐๐๐๒๕๕	นางสาวเอมอร สิมเขียว

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่
บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของกรมปศุสัตว์นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อนั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยห้ามย้ายสังกัดในการปฏิบัติงาน เว้นแต่ลาออก

๔. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนี้
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
ดังกล่าว คือ

๔.๑ ผู้ยื่นได้ขอสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๔.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๔.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๔.๔ ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยการโอน แต่กรมปศุสัตว์ไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๔.๕ ผู้ยื่นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์ หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ระลอกใหม่) กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสของข้าราชการ ทั้งจากการรวมตัวกัน และความเสี่ยงจากการเดินทางเข้าสู่กรมปศุสัตว์ส่วนกลาง จึงกำหนดให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่ลำดับที่ ๑ - ๓ รายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดเข้ารับราชการ โดยวิธีการประชุมทางไกล (Web Conference) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิไม่ประสงค์จะเข้ารับราชการ อนึ่ง สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ รายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าสอบคัดเลือกได้ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์